

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 9**CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH CỦA BÉ****Chủ đề nhánh 1: Người thân của bé***Từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 14 tháng 11 năm 2024*

Hoạt động	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
Đón trẻ (MT 27)	- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ có thói quen lễ giáo. - Nghe và thực hiện yêu cầu đơn giản của cô. - Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ.				
Thể dục sáng (MT 1)	Trẻ khởi động theo nhạc. - Trẻ thực hiện theo nhạc bài hát: “Cả nhà thương nhau”				
Chơi, hoạt động ngoài trời. (MT 19,26)	- Trẻ cùng cô dạo chơi, quan sát thời tiết. Cùng thảo luận về đồ dùng đồ chơi xung quanh về gia đình người thân của bé. - Cô định hướng khơi gợi để trẻ giải quyết vấn đề theo nhu cầu, khả năng sáng tạo của trẻ. * Trò chơi:- Trò chơi vận động: “Ném bóng vào rổ”.- Trò chơi học tập: “Ném còn”.- Chơi tự do theo ý thích của trẻ				
Hoạt động học	LVPTNT	LVPTTM	LVPTNN	LVPTTC	LVPTTCKN-XH
	Mẹ của bé (MT 17)	VĐ: Biết vâng lời mẹ. (MT 39)	Thơ: “Yêu mẹ”. (MT 25)	VĐ: Ném bóng cùng cô (MT3)	Bé vui vẻ giao tiếp với mọi người. (MT36)
Chơi, hoạt động ở các góc (MT 7,40)	- Góc xây dựng: Xếp hàng rào nhà - Góc phân vai: Cho em bé ăn - Góc kỹ năng: Xâu, luồn hạt, kéo xéc áo - Góc học tập: Xem tranh ảnh về người thân của bé, lật sách truyện. Tô màu người thân trong gia đình				
Ăn, ngủ, vệ sinh (MT 11)	- Rèn cho trẻ thói quen vệ sinh trước khi ăn biết rửa tay và biết các bữa ăn trong ngày có ích cho cơ thể. - Hướng dẫn cho trẻ cách cầm bát, thìa khi ăn không rơi vãi ra ngoài. - Tập cho trẻ biết cất chén, thìa sau khi ăn đúng nơi quy định.				
Chơi, hoạt động theo ý thích (MT 16,24)	- Hướng trẻ chơi tự do ở các nhóm chơi và quan tâm đến các bài hát, đến tranh ảnh ở các nhóm chơi. Nhắc trẻ sắp xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng sau khi chơi. - Thể hiện các bài thơ, bài hát theo khả năng, ý thích của trẻ. - Tìm hiểu xem một số đồ dùng quen thuộc trong gia đình. Xem tranh ảnh gia đình cùng cô - Nặn đất nặn theo ý thích. - Nêu gương - Bình cờ cuối ngày.				
Trả trẻ (MT 31)	- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, giữ gìn quần áo gọn gàng. - Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ. - Trao đổi với phụ huynh về tình hình trong ngày của trẻ				

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 10**CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH CỦA BÉ****Chủ đề nhánh 2: Ngôi nhà của bé***Từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2024*

Hoạt động	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
Đón trẻ (MT 31)	- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định. - Nhắc trẻ có thói quen lễ giáo. Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. - Dỗ dành trẻ nếu trẻ còn khóc. Cùng cô hát 1 số bài hát về chủ đề.				
Thể dục sáng (MT 1)	- Trẻ khởi động theo nhạc. - Trẻ thực hiện theo nhạc bài hát: “Cả nhà thương nhau”				
Chơi, hoạt động ngoài trời. (MT 16,17)	- Trẻ cùng cô dạo chơi, quan sát thời tiết. Cùng thảo luận về nhà bé ở, gia đình người thân của bé. - Cô định hướng khơi gợi để trẻ giải quyết vấn đề theo nhu cầu, khả năng sáng tạo của trẻ. * Trò chơi:- Trò chơi vận động: “Thi xem ai nhanh”.- Trò chơi học tập: “Ai thế nhỉ”.- Chơi tự do theo ý thích của trẻ				
Hoạt động học	LVPTTM	LVPTNN	LVPTNT	LVPTTC	LVPTTTM
	Ngôi nhà bé yêu (MT 40)	Truyện: Thỏ con không vâng lời mẹ. (MT 26)	Hình tròn bé yêu (MT 20)	VĐ: Ném bóng về phía trước (MT3)	Hát: Đi học về. (MT39)
Chơi, hoạt động ở các góc (MT 24,36)	- Góc xây dựng: Xếp chồng thành ngôi nhà - Góc phân vai: mẹ và con - Góc âm nhạc: hát và vận động các bài hát - Góc học tập: Xem tranh ảnh về gia đình, chơi với hình tròn, tô màu ngôi nhà của bé				
Ăn, ngủ, vệ sinh (MT 11)	- Rèn cho trẻ thói quen vệ sinh trước khi ăn biết rửa tay và biết các bữa ăn trong ngày có ích cho cơ thể. - Hướng dẫn cho trẻ cách cầm bát, thìa khi ăn không rơi vãi ra ngoài. - Tập cho trẻ có thói quen cất chăn, gối sau khi ngủ dậy. - Biết bỏ rác vào đúng nơi quy định.				
Chơi, hoạt động theo ý thích (MT 7,25)	- Hướng trẻ về chơi tự do ở các nhóm chơi. Nhắc trẻ sắp xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng sau khi chơi. - Lắng nghe truyện, kể sáng tạo hoặc đóng vai nhân vật. - Nêu gương - Bình cờ cuối ngày.				
Trả trẻ (MT 27)	- Giữ đầu tóc gọn gàng, sạch sẽ. Chuẩn bị đồ dùng cá nhân cho trẻ. - Nhắc trẻ chào cô và bố mẹ khi ra về. - Nhắc trẻ biết cảm ơn khi được người khác giúp đỡ.				

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 11
CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH CỦA BÉ
Chủ đề nhánh 3: Đồ dùng trong gia đình của bé
 Từ ngày 18 tháng 11 đến ngày 24 tháng 11 năm 2024

Hoạt động	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
Đón trẻ (MT 36)	- Đón trẻ vào lớp, nhắc trẻ có thói quen lễ giáo. Dỗ dành những trẻ còn khóc, - Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ. - Cùng cô trò chuyện về đồ dùng của gia đình mình.				
Thể dục sáng (MT 1)	- Trẻ khởi động theo nhạc. - Trẻ thực hiện theo nhạc bài hát: “Cả nhà thương nhau”				
Chơi, hoạt động ngoài trời. (MT 26,31)	- Trẻ cùng cô dạo chơi, quan sát thời tiết. Cùng thảo luận về những đồ dùng quen thuộc trong gia đình. - Cô định hướng khơi gợi để trẻ giải quyết vấn đề theo nhu cầu, khả năng sáng tạo của trẻ. * Trò chơi:- Trò chơi vận động: “Thi xem ai nhanh”.- Trò chơi học tập: “Ai thế nhỉ”.- Chơi tự do theo ý thích của trẻ				
Hoạt động học	LVPTNT	LVPTTM	LVPTTC	LVPTNN	LVPTTMM
	Chiếc cốc uống nước nhà bé. (MT 19)	Hát: Đôi dép (MT 39)	VĐ: Bật về phía trước (MT 3)	Thơ: Cái thìa (MT 25)	Cái thìa bé yêu (MT40)
Chơi, hoạt động ở các góc (MT 7,27)	- Góc chơi xây dựng: Xếp chồng thành ngôi nhà của bé. - Góc chơi phân vai : Mẹ và con. - Góc thiên nhiên: Ngắm hoa. Bế tưới nước cho cây. - Góc thư viện: Xem tranh ảnh về những đồ dùng gia đình.				
Ăn, ngủ, vệ sinh (MT 11)	- Rèn cho trẻ thói quen vệ sinh trước khi ăn biết rửa tay và biết các bữa ăn trong ngày có ích cho cơ thể. - Hướng dẫn cho trẻ cách cầm bát, thìa khi ăn không rơi vãi ra ngoài. - Biết tự cất chén sau khi ăn xong đúng nơi quy định. - Ngủ đúng giờ, đủ giấc và tập cho trẻ ngủ một giấc dài.				
Chơi, hoạt động theo ý thích (MT 16,24)	Tổ chức một trò chơi, hướng trẻ về các nhóm chơi tự do theo nhu cầu và ý thích của trẻ. - Nhắc trẻ sắp xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng sau khi chơi. - Lắng nghe truyện, kể sáng tạo hoặc đóng vai nhân vật. Xem tranh ảnh về gia đình đồ dùng trong gia đình. - Trẻ sử dụng các nguyên vật liệu tự nhiên để tạo ra sản phẩm theo ý thích - Nêu gương - Bình cờ cuối ngày.				
Trả trẻ (MT 17)	- Dọn dẹp đồ chơi. - Cùng cô trò chuyện về gia đình của mình khi chờ ba mẹ. - Nhắc nhở, hỗ trợ trẻ chuẩn bị đồ dùng cá nhân và ra về. - Nhắc trẻ sử dụng các từ như: “Chào cô”, “Chào các bạn”.				

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 12

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH CỦA BÉ

Chủ đề nhánh 4: Công việc của những người thân trong gia đình của bé

Từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 01 tháng 12 năm 2024

Hoạt động	Thứ 2	Thứ 3	Thứ 4	Thứ 5	Thứ 6
Đón trẻ (MT 27)	- Đón trẻ vào lớp, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ - Khởi gợi giúp trẻ nói lên được điều bé thích và không thích. - Trẻ biết tự lấy ghế vào vị trí đã được sắp xếp sau đó biết lấy đồ dùng, đồ chơi theo ý thích của trẻ.				
TDS (MT 1)	- Trẻ thực hiện theo nhạc bài hát: “Cả nhà thương nhau”				
Chơi, hoạt động ngoài trời. (MT 20,36)	- Trẻ cùng cô dạo chơi, quan sát thời tiết. Cùng thảo luận về những người thân trong gia đình bé, công việc làm của ba mẹ. - Cô định hướng khởi gợi để trẻ giải quyết vấn đề theo nhu cầu, khả năng sáng tạo của trẻ. * Trò chơi:- Trò chơi vận động: “Ai nhanh nhất”.- Trò chơi dân gian: “Bé nhìn thật tinh”.- Chơi tự do theo ý thích của trẻ				
Hoạt động học	LVPTTM	LVPTTC	LVPTNT	LVPTNN	LVPTTCKN-XH
	Tô màu mái tóc của mẹ (MT 40)	VĐ: Bật qua vạch kẻ (MT 3)	Khám phá: Công việc của bố, mẹ bé (MT 17)	Thơ: Bé ngoan (MT 25)	Bé biết nói lời cảm ơn, xin lỗi (MT 31)
Chơi, hoạt động ở các góc (MT 16,26)	- Góc xây dựng: Xếp chồng tạo thành nhà của bé. - Góc vận động: Xâu hạt, chơi chồng các hình khối. - Góc phân vai: Chơi bế em, ru em ngủ, cho em ăn. - Góc nghệ thuật: Chơi với màu, nặn vòng tặng người thân				
Ăn, ngủ, vệ sinh (MT 11)	- Cô nhắc nhở trẻ vệ sinh rửa tay lau khi trước khi vào giờ ăn. - Cô gợi ý trẻ biết các món ăn trong ngày, nhắc trẻ mời cô mời bạn khi ăn. - Cô động viên khích lệ trẻ ăn hết khẩu phần, không để rơi vãi ra bàn, rèn trẻ thói quen văn minh trong giờ ăn. ăn xong biết cất chén vào nơi quy định. - Theo dõi trẻ ngủ, chú ý quan tâm những trẻ khó ngủ, giật mình khi ngủ.				
Chơi, hoạt động theo ý thích (MT 19,39)	- Cùng trò chuyện cô khởi gợi giúp trẻ hướng về các nhóm chơi tự do, theo ý thích của trẻ. - Trẻ trực nhật, dọn vệ sinh lớp học, sắp xếp đồ chơi gọn gàng. - Nêu gương - Bình cờ cuối ngày.				
Trả trẻ (MT 19)	- Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, nhắc trẻ giữ gìn quần áo, đầu tóc gọn gàng. - Cùng trò chuyện về đồ trong gia đình, về bố mẹ ông bà. - Trẻ lấy đồ dùng trước khi ra về.				

Giáo viên chủ nhiệm

Nguyễn Thị Bích Phương

Duyệt tổ khối trưởng

Trần Thị Lệ Nghĩa

